

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng, chống lụt, bão

Để chủ động ứng phó với mùa mưa, bão sắp tới, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đang tập trung dồn sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão. Đến nay, một số công trình đã cơ bản hoàn thiện, kịp thời đưa vào sử dụng trước mùa mưa, bão năm 2017.



Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xử lý khẩn cấp đê cửa sông Diêm Hộ, đoạn qua địa phận xã Thụy Liên (Thái Thụy).

Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay dự án xử lý cấp bách sạt lở kè Vũ Đông 1 đoạn từ K25+550 đến K25+950 và đoạn từ K30+250 đến K30+600 đê hữu Trà Lý, đoạn qua xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) đã cơ bản hoàn thành. Ông Lê Đức Thọ, cán bộ giám sát Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết, bảo số 1 năm 2016 đổ bộ vào Thái Bình đã làm cho kè Vũ Đông 1 bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 750m, ăn sâu vào bãi 0,5m, chỗ gần nhất cách thân đê 3m, sạt lún sâu xuống so với mặt bãi 1,6m; đe dọa đến sản xuất, đời sống của bà con nhân dân. Với sự nỗ lực của các nhà thầu, đến nay dự án đã thi công xong các hạng mục chính như: gieo đá tạo mái, thả rỗng thép mạ kẽm lõi đá học; thi công cơ kè bằng đá học lát khan; thi công mái kè bằng bê tông cốt thép ở đá học lát khan; thi công đường kiểm tra đỉnh kè bằng bê



Hơn 5,5km đê hữu Trà Lý đoạn qua địa phận hai huyện Kiến Xương, Tiến Hải đã hoàn thiện, đáp ứng công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

tông rộng 1m... Hiện công trình đang trong quá trình nghiệm thu để bàn giao trong đầu tháng 5/2017. Được xác định là một trong những dự án trọng điểm của

thỉnh để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, những ngày qua các đơn vị thi công dự án nâng cấp tuyến đê biến kết hợp giao thông tỉnh Thái Bình, gói thầu số 6, số 7,

thi công xây dựng hoàn thiện mặt cắt, cứng hóa mặt đê và tu sửa một số kè trên đê hữu sông Trà Lý, đoạn từ K1+800 đến K7+300 đã "dồn sức" thi công, huy động tối đa máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, các đơn vị thi công đã bàn giao được 5,5/6,1km, hiện còn 600m thuộc gói thầu số 7 đoạn qua địa phận xã Đông Quý (Tiền Hải) chưa triển khai thi công do không có kinh phí để hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Để dự án sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đến bù giải phóng mặt bằng để có mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.

Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, trên công trường nâng cấp đê hữu Trà Lý đoạn từ K3+000 đến K5+000 và đoạn từ K5+880 đến K7+400; xây dựng điểm canh đê số 6 và số 7 đoạn qua địa phận hai xã Xuân Hòa và Hiệp Hòa (Vũ Thư) đang rộn ràng tiếng xe chở vật liệu và tiếng máy thi công. Ông Đào Quang Đông, chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Phong cho biết: Trước kia, đây là tuyến đê được đắp bằng đất, có bề rộng 4,5m, cao trình thấp nên không bảo đảm cho công tác phòng, chống lụt, bão. Xác định đây là một trong những công trình trọng điểm phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, đến nay các nhà thầu đã hoàn thiện việc đắp mái đê, xây xong 2 điểm canh đê số 6 và số 7; đã triển khai rải đá cấp phối đạt 70% khối lượng; đang chuẩn bị thi công đổ bê tông mặt đê dày 25cm. Trong thời gian tới, đơn vị thi công tiếp tục tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu bàn giao đúng thời hạn.

Ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết: Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý thường xuyên kiểm tra, giám sát đơn vị thi công về chất lượng công trình. Đến nay, một số dự án đã cơ bản hoàn thành, đang được các đơn vị thi công bàn giao cho chủ đầu tư để đưa vào sử dụng, phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn. Trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lụt, bão.

PHẠM HÙNG

THÀNH PHỐ Không chủ quan với sâu bệnh hại lúa

Hiện nay, lúa xuân của thành phố Thái Bình sinh trưởng, phát triển tốt, khả năng đồng đều ở các trà lúa, đồng ruộng xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh đạo ôn nguy cơ gây hại làm giảm năng suất, sản lượng lúa. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, thành phố đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tập trung phòng, trừ sâu bệnh, chủ động giành thắng lợi vụ lúa xuân 2017.

Thành phố đã tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về tình hình thời tiết, diễn biến phát sinh, phát triển, nguy cơ, mức độ gây hại của sâu bệnh và biện pháp phòng, trừ, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh, phát triển của các đối tượng sâu bệnh hại lúa, giông lúa. Thực hiện phát hiện sớm, xử lý triệt để các diện tích bị nhiễm sâu bệnh bảo vệ lúa xuân an toàn. Trước mắt, thành phố yêu cầu các địa phương tập trung tổ chức phun trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân hai chấm trong thời gian từ 30/4 - 3/5/2017. Đồng thời yêu cầu phát hiện sớm những ổ rầy có mật độ từ 800 con/m² trở lên và tổ chức phun trừ bằng các thuốc hóa học đặc hiệu như Oshin 100SL, Penalty 40WP, Midan 10WWP... Đối với bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông cũng yêu cầu các địa phương chủ động kiểm tra

để có kế hoạch phun phòng, trừ từ 1 - 2 lần. Khuyến cáo bà con tuyệt đối không bón đạm đơn, phun các loại phân bón qua lá để nuôi đồng, nuôi hạt, đồng thời làm tốt công tác điều tiết nước tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa làm đồng, trở bông và nâng cao hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, đến ngày 25/4 tất cả các địa phương đã triển khai tuyên truyền lịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân tới người dân. Ông Đào Văn Úy, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Vũ Đông cho biết: Mặc dù số lượng, mật độ sâu cuốn lá nhỏ thấp với khoảng 10 con/m² song HTX vẫn tuyên truyền để người dân thực hiện phun phòng, trừ đúng thời gian quy định. Đến nay HTX đã chuẩn bị đầy đủ về số lượng cũng như bảo đảm chất lượng các loại thuốc để phục vụ cho bà con nông dân, đồng thời sẽ tích cực tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về thời gian, kỹ thuật phun đạt hiệu quả. Tại xã Vũ Lạc, tình trạng sâu cuốn lá và rầy cũng xuất hiện với mật độ thấp, tuy nhiên HTX đã sớm tổ chức họp triển khai về công tác phun phòng bệnh hại lúa tới 100% thôn, xóm. Vụ lúa xuân năm 2017, toàn xã gieo cấy 430ha, trong đó giống lúa Bắc thơm số 7 và BC15 chiếm 90% diện tích. Ngay từ đầu vụ, HTX tuyên truyền yêu cầu bà con chăm sóc cẩn đối lân, đạm, kali và tổ chức đồng loạt thực hiện nên tới thời điểm này lúa đã ngừng đẻ

nhánh, phát triển đồng đều, sâu bệnh thấp. Trước đợt phòng, trừ sâu bệnh này, HTX Vũ Lạc đã tổ chức phun phòng bệnh đạo ôn, khô vằn hiệu quả nên hiện tại không có diện tích nào bị lùn lụi. Ông Nguyễn Trung Tào, Chủ nhiệm HTX DVNN xã Vũ Lạc khẳng định: Chưa có năm nào sâu bệnh hại lúa của Vũ Lạc lại nhẹ như năm nay, nếu thời tiết thuận lợi chắc chắn năng suất lúa xuân của xã sẽ đạt khoảng 71 tạ/ha trở lên. Để đạt được kết quả đó, ngoài việc bám sát đồng ruộng, HTX sẽ tiếp tục duy trì tổ bảo vệ thực vật với mỗi thôn có một điều tra viên có nhiệm vụ đi kiểm tra thăm đồng kịp thời báo cáo tình hình sâu bệnh cho HTX. Ông Lê Viết Hoàng, điều tra viên bảo vệ thực vật xóm 3 cho biết: Ngay từ đầu vụ xuân, mỗi tuần tôi đều đi khảo sát đồng ruộng 3 lần và thực hiện giao ban với HTX hai buổi. Qua đó, giúp cho HTX kịp thời có đầy đủ thông tin về tình hình sâu bệnh và triển khai tuyên truyền hiệu quả tới bà con nông dân. Cũng từ đó tôi đã chủ động hơn trong việc triển khai phun phòng, trừ sâu bệnh cho 4,5 mẫu lúa của nhà. Trong kế hoạch phun phòng, trừ sâu bệnh lần này, tôi phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ kết hợp với rầy các loại.

Cùng với việc chăm sóc bảo vệ tốt lúa xuân, đồng thời thực hiện nghiêm lịch phòng, trừ sâu bệnh, thành phố phấn đấu năng suất vụ xuân 2017 đạt 68 tạ/ha trở lên.

THU THUY



Lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt.

Đổi thay ở Vũ Bình

Về xã Vũ Bình (Kiến Xương) hôm nay, ai cũng có thể cảm nhận được sự đổi thay của một vùng quê nghèo thuần nông từ diện mạo nông thôn đến đời sống của người dân. "Làn gió mát" đã thổi vào vùng quê này khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM).



Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vũ Bình.

Phần khởi vì vừa được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia xây dựng NTM năm 2016, Ông Bùi Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Vũ Bình chia sẻ: Bắt tay vào xây dựng NTM, xã mới đạt 5 tiêu chí; các tiêu chí còn lại đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn trong

khi ngân sách địa phương eo hẹp, thu nhập của người dân thấp. Gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cả hệ thống chính trị từ xã tới thôn đều xác định quyết tâm khắc phục để triển khai thực hiện nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Vũ Bình xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí cho từng năm. Xã ưu tiên những việc cấp thiết đối với cuộc sống của người dân để làm trước như: đón diên đổi thửa, xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất, làm đường giao thông nông thôn. Do làm

tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhất là phát huy quyền làm chủ của người dân nên các tầng lớp nhân dân đồng thuận ủng hộ, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Bùi Ngọc Tuy, Bí thư Chi bộ thôn Mộ Đạo 3 cho biết: Được UBND tỉnh hỗ trợ xi măng, bà con trong thôn phấn khởi góp sức, góp tiền để bê tông hóa 100% đường trục thôn, đường nhánh cấp 1. Đi trên những con đường bê tông to đẹp, ai cũng thấy chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước thật thiết thực, vì vậy, khi địa phương tiếp tục quy hoạch, cứng hóa đường nội đồng và kênh mương, bà con lại háng hái tham gia. Có hạ tầng giao thông thuận lợi, việc sản xuất, kinh doanh của nhân dân cũng dễ dàng hơn, cùng với đó là thu nhập của các hộ dân cũng từng bước được nâng lên.

Đưa chúng tôi đi thăm các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường nội đồng và các công trình thiết chế văn hóa được đầu tư nâng cấp và làm mới, ông Phan Văn Diệp, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Bình chia sẻ: Để hoàn thành 18/18 tiêu chí NTM (không phải thực hiện tiêu chí chợ nông thôn), địa phương đã đầu tư 48,83 tỷ đồng. Ngoài ngân sách của tỉnh, huyện, xã hỗ trợ, nhân dân đã đóng góp 24,3 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng kinh phí đầu tư; một con số quá lớn mà chúng tôi không ngờ có thể huy động được.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của người dân Vũ Bình khi trực tiếp tham gia xây dựng NTM là trình độ sản xuất, hiệu quả thâm

canh được nâng lên; lao động, đồng, nhất là phát huy quyền làm chủ của người dân nên các tầng lớp nhân dân đồng thuận ủng hộ, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Bùi Ngọc Tuy, Bí thư Chi bộ thôn Mộ Đạo 3 cho biết: Được UBND tỉnh hỗ trợ xi măng, bà con trong thôn phấn khởi góp sức, góp tiền để bê tông hóa 100% đường trục thôn, đường nhánh cấp 1. Đi trên những con đường bê tông to đẹp, ai cũng thấy chủ trương xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước thật thiết thực, vì vậy, khi địa phương tiếp tục quy hoạch, cứng hóa đường nội đồng và kênh mương, bà con lại háng hái tham gia. Có hạ tầng giao thông thuận lợi, việc sản xuất, kinh doanh của nhân dân cũng dễ dàng hơn, cùng với đó là thu nhập của các hộ dân cũng từng bước được nâng lên.

thải nên môi trường nông thôn luôn được giữ gìn vệ sinh, sạch đẹp. Bà con còn có nhà văn hóa thôn khang trang để sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần, tất cả như một giấc mơ. Mặc dù đã về đích NTM nhưng hiện nay, xã Vũ Bình vẫn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, xã đang triển khai thực hiện cánh đồng lớn rộng 50ha, một năm cấy 2 vụ lúa hàng hóa có hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu nông sản đưa giá trị thu nhập bình quân từ 32,49 triệu đồng/ha/năm lên 55,2 triệu đồng/ha/năm; tổ chức lại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung hơn

10ha bãi sông Hồng; quy hoạch mặt bằng thu hút doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất. Hiện có 3 cơ sở may xuất khẩu, Vũ Bình phấn đấu thu hút thêm 2 cơ sở, giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động của địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, tích cực cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ xã để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đến Vũ Bình, nhất là ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống của người dân sau khi xã đạt chuẩn xây dựng NTM.

KHẮC QUẢN



Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.